

**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỈNH ĐỒNG NAI** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2020*

**LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**  
**HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TRƯỚC ẢNH HƯỞNG**  
**CỦA DỊCH COVID-19**

Kính thưa toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19) diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước đã tác động đa chiều đến nền kinh tế, tình trạng ngưng trệ sản xuất, hạn chế kết nối và giao thương ảnh hưởng đến sản xuất, việc làm và đời sống của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức và người lao động. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, tỉnh Đồng Nai cũng là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng, tác động đến lĩnh vực kinh tế, đời sống và xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đồng Nai cùng các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân tập trung thực hiện các giải pháp, huy động các nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Hiện tại, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước đang đi vào giai đoạn cao điểm, cần có sự chỉ đạo, thực hiện một cách quyết liệt hơn, tập trung hơn và chung tay góp sức hơn nữa.

Ngày 01/4/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công bố dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc. Tỉnh Đồng Nai đã thực hiện cách ly xã hội đối với nhân dân toàn tỉnh, đồng thời quyết định tạm dừng các hoạt động của các cơ sở dịch vụ vui chơi, giải trí, tạm dừng hoạt động xổ số kiến thiết và các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu. Đây là những biện pháp cần thiết để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đẩy lùi dịch trong giai đoạn cấp bách này. Tuy nhiên, việc chống Covid-19 cũng sẽ tạo ra những ảnh hưởng tác động gây khó khăn cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là tầng lớp người dân, người lao động có thu nhập thấp.

Kính thưa toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trước tình hình khó khăn nêu trên, thể hiện tinh đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta; với quyết tâm “chống dịch như chống giặc” và trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau vượt qua Covid”; đồng hành với toàn hệ thống chính trị và nhân dân cả nước trong phòng, chống dịch Covid-19, thay mặt UBND tỉnh, tôi kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất

kinh doanh, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cá nhân có điều kiện cùng chung tay góp sức hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, người lao động, cá nhân đang gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh bằng những hành động cụ thể, thiết thực - hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn.

Khuyến khích các công ty hạ tầng, doanh nghiệp; chủ doanh nghiệp, chủ cho thuê mặt bằng kinh doanh nhỏ lẻ, chủ nhà trọ, phòng trọ cho thuê mướn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cùng chung tay thực hiện chương trình hỗ trợ giảm/miễn tiền thuê mướn mặt bằng, nhà trọ, phòng trọ đang quản lý cho các đơn vị thuê mặt bằng và người lao động bị mất việc hoặc tạm nghỉ việc do công ty, xí nghiệp ngưng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Thời gian và mức giá giảm hỗ trợ linh động tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh hoặc tùy thuộc vào khả năng của các doanh nghiệp, chủ cho thuê mặt bằng kinh doanh, chủ nhà trọ.

Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động... căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của đơn vị để có chính sách hỗ trợ người lao động bị cho thôi việc, mất việc làm... do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Khuyến khích các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, hệ thống siêu thị, các điểm bán lẻ các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ trong việc tạo ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá hàng hóa và các chính sách hỗ trợ chi phí cho người tiêu dùng; đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện cùng chung tay giúp đỡ những người làm công ăn lương hàng ngày, làm việc thời vụ, người bán vé số, người cơ nhỡ, người yếu thế... bằng các hình thức hỗ trợ vật chất khác.

Những hành động ý nghĩa đó sẽ là động lực quan trọng để giúp người dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, cùng với cả nước sớm khôi phục sản xuất, đảm bảo việc làm của người lao động, góp phần phát triển kinh tế đất nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng sau dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận những tấm lòng vàng, những tấm gương tốt đã chung tay hưởng ứng lời kêu gọi và đồng hành trong “cuộc chiến” chống dịch bệnh Covid-19./.



**CHỦ TỊCH**

**Cao Tiến Dũng**